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Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um úttekt á áhrifum nýs launakerfis á launamun kynjanna.

Frá Drífu Snædal.

1. Hvers vegna hefur yfirlýsingum í kjarasamningum opinberra starfsmanna við ríki og
Reykjavíkurborg frá 1997 um úttekt á áhrifum nýs launakerfis á launamun karla og
kvenna ekki verið fylgt eftir?

2. Hvenær verður hafist handa við að greina áhrifin og hvernig verður það gert?


